



BRITISH VIETNAMESE  
INTERNATIONAL SCHOOL  
HANOI  
A NORD ANGLIA EDUCATION SCHOOL

# Chính Sách Trường Học Ảo

**Chính sách số:** BVIS HN \_2021.02

**Nội dung:** Chính sách này bao gồm hướng dẫn về việc triển khai Trường Học Ảo an toàn và hiệu quả.

Version No.	Amendments	Issue Date	Issues By
01		Tháng 2/ 2021	MJS
Nếu có thắc mắc về Trường Học Ảo, vui lòng liên hệ với:			
<b>Mr. James McMeekin</b> Email: <a href="mailto:james.mcmeekin@bvishanoi.com">james.mcmeekin@bvishanoi.com</a> Tel: (024) 6266 8800 – Ext: 134			
<b>Cô Lisa Shuttleworth-Brown – Hiệu phó khối Trung học</b> Email: <a href="mailto:lisa.sbrown@bvishanoi.com">lisa.sbrown@bvishanoi.com</a> Tel: (024) 6266 8800 – Ext: 120			

## **HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI TRƯỜNG HỌC ẢO CỦA TỔ CHỨC GIÁO DỤC NORD ANGLIA EDUCATION**

Trong trường hợp các trường học phải tạm thời đóng cửa hoặc ngừng hoạt động dạy và học tại cơ sở nhà trường vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả Sự kiện Bất khả kháng, trong 01 tuần (hoặc lâu hơn), những trường bị ảnh hưởng sẽ triển khai chương trình Trải nghiệm Trường học Ảo Nord Anglia. Trường Học Ảo sẽ là một phần của kế hoạch hỗ trợ đặc biệt chỉ một lần duy nhất mà nhà trường dành cho phụ huynh và học sinh trong những trường hợp như vậy.

Chương trình Trường học Ảo sẽ được triển khai cho tất cả các em học sinh ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, dựa trên độ tuổi và sức khỏe các em, chúng tôi cần phải cân đối giữa thời gian cho các em sử dụng thiết bị điện tử để học tập với thời gian hoạt động ngoại tuyến. Do đó, Trải nghiệm Trường học Ảo của chúng tôi sẽ:

- Kết hợp sự tương tác trực tiếp, đồng bộ với giáo viên và hoạt động học tập cá nhân riêng biệt (nghiên cứu độc lập) của mỗi em học sinh, được thực hiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến tại nhà, và phù hợp với chương trình học tập bình thường;
- Cung cấp một bảng giao diện kỹ thuật số cho từng cá nhân học sinh, ở đó các em có thể tìm kiếm và nộp các bài tập được giao, đồng thời có thể được tải được những tài liệu học tập cũng từ các bảng giao diện kỹ thuật số này;
- Cung cấp các nội dung đáp ứng nhu cầu về thể chất, xã hội, tình cảm, sáng tạo, thẩm mỹ cũng như các nội dung học tập chính của học sinh. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các hoạt động như: dạy nhạc và biểu diễn các loại nhạc cụ, thực hiện các thí nghiệm khoa học, trò chuyện bằng ngoại ngữ và một loạt các thử thách nghệ thuật thú vị và hấp dẫn;
- Tiếp tục kết nối học sinh trong chương trình Trường học Toàn cầu, nơi các em có thể giao lưu, hợp tác cùng nhau tạo ra những ý tưởng tầm cỡ thế giới. Các em học sinh cùng nhau làm việc từ xa, giải quyết những thách thức do Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đặt ra, hoặc đưa ra các giải pháp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của UNICEF; và

- Bảo đảm rằng vấn đề bảo vệ an toàn cho trẻ em được ưu tiên giống như khi các em học sinh được học tại cơ sở nhà trường.

Dù là thực tế hay ảo, hoạt động giáo dục ở hệ thống các trường của tổ chức Nord Anglia là một quá trình lâu dài với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của cá nhân từng em học sinh. Chương trình Trường học Ảo được chấp thuận như một giải pháp thay thế tạm thời cho việc học tập tại cơ sở nhà trường trong Sự kiện Bất khả kháng. Tuy nhiên, chúng tôi ý thức được rằng giải pháp này chỉ mang tính chất tạm thời. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nâng cao chương trình giáo dục cho học sinh khi các em chuẩn bị quay lại trường để học tập.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Trải nghiệm Trường học Ảo của chúng tôi, vui lòng truy cập website của trường [BVIS](#) và website của [Tổ chức Giáo dục Nord Anglia](#).

### **Tài liệu bổ sung**

Điều khoản & Điều kiện tuyển sinh: <http://bit.ly/BVISHN-DKTS-2021>